

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกุ้งศรี
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมศรีลำหนองแสน สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกุ้งศรี

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายธนบดี ศรีโคตร	ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองกุ้งศรี	ธนบดี ศรีโคตร
๒	นายทองพูน นนทบุรี	รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองกุ้งศรี	ทองพูน นนทบุรี
๓	นางวงเดือน พันธุ์สวัสดิ์	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองกุ้งศรี	วงเดือน พันธุ์สวัสดิ์
๔	นายไตรภพ คำตู้	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	ไตรภพ คำตู้
๕	นายอภิวัฒน์ น้อยจันทร์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	อภิวัฒน์ น้อยจันทร์
๖	นายกฤษฎา ศิรินคร	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	กฤษฎา ศิรินคร
๗	นายบุญล้วน ภูสมพงษ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	บุญล้วน ภูสมพงษ์
๘	นายถนอม ศรีพระธรรม	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	ถนอม ศรีพระธรรม
๙	นางคะนอง ภูนารี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	คะนอง ภูนารี
๑๐	นายคำพอง วงศ์วิวัฒน์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	คำพอง วงศ์วิวัฒน์
๑๑	นายสุวรรณ์ บุษดี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	สุวรรณ์ บุษดี
๑๒	นายชาติรี นนท์มูลตรี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	ชาติรี นนท์มูลตรี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายสุรพงษ์ ภูโถกล้า	นายกเทศมนตรีตำบลหนองกุงศรี	สุรพงษ์ ภูโถกล้า
๒	นายนิคม อรรคเศษฐัง	รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกุงศรี	นิคม อรรคเศษฐัง
๓	นายบุญหนา คลังแสง	รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกุงศรี	บุญหนา คลังแสง
๔	นายพิทักษ์ สุวรรณชาติ	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองกุงศรี	พิทักษ์ สุวรรณชาติ
๕	นายชำนาญ มาตรการ	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองกุงศรี	ชำนาญ มาตรการ
๖	นางภัทริกา ต่างใจเย็น	รองปลัดเทศบาลตำบลหนองกุงศรี	ภัทริกา ต่างใจเย็น
๗	นางอังคณา สาระขันธุ์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	อังคณา สาระขันธุ์
๘	นางจงกลณี กุลชนะรงค์	ผู้อำนวยการกองคลัง	จงกลณี กุลชนะรงค์
๙	นางดารณี มนตรีบุตร	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ดารณี มนตรีบุตร
๑๐	นายธนา บุตรสา	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	ธนา บุตรสา
๑๑	นายประวิทย์ พงษ์อุดทา	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประวิทย์พงษ์ อุดทา
๑๒	นางสาวจรรยาพร ไตรรอด	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	จรรยาพร ไตรรอด
๑๓	นางสาวพวงเพ็ชร มาตรการ	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	พวงเพ็ชร มาตรการ
๑๔	นางธิดารัตน์ พัฒนโพธิ์	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	ธิดารัตน์ พัฒนโพธิ์
๑๕	นายวีรยุทธ สายยาพัฒน์	นิติกรชำนาญการ	วีรยุทธ สายยาพัฒน์
๑๖	นายธัมมคุณ พันธุ์สวัสดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน	ธัมมคุณ พันธุ์สวัสดิ์

- เริ่มประชุม ๐๙.๓๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ในวันนี้ถือเป็นวันประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบนั้น สืบเนื่องจากการแต่งกายเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนพรรษา ๖ รอบ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ หลายท่านคงจะทราบกันแล้ว ขอความร่วมมือบุคลากรทุกสังกัดแต่งกายในวันจันทร์เป็นชุดผ้าไทยสีเหลือง ประดับเข็มที่ระลึกพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษา ๖ รอบ หรือประดับตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ในส่วนขององค์กรเทศบาลตำบลหนองกุ้งศรีของเรา ผมก็ได้เห็นหนังสือจากท่านรองนายกเทศมนตรีแล้วคือในวันจันทร์ให้แต่งกายชุดผ้าไทยสีเหลืองวันอังคารแต่งเครื่องแบบกากีคอปียกเว้นผู้ปฏิบัติภาคสนามและพนักงานจ้างเหมาบริการให้แต่งชุดสุภาพโทนสีเหลือง กางเกงสแลคสีดำและกระโปรงสีดำในวันพุธให้แต่งเสื้อสังกัดกอง กางเกงสแลคสีดำและกระโปรงสีดำในวันพฤหัสบดีให้แต่งชุดผ้าไทยลายขอหรือเสื้อลายขอกางเกง สแลคสีดำและกระโปรงสีดำในส่วนวันศุกร์ให้แต่งชุดผ้าถุงหรือชุดผ้าไทยประจำถิ่นชุดสุภาพหรือตามแนวทางอำเภอหรือจังหวัดกำหนด จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบในองค์กรของเราในเรื่องการแต่งกาย

ระเบียบวาระที่ ๒

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

๒.๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกุ้งศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สำเนาอยู่ในมือของทุกท่านแล้ว ให้ทุกท่านได้ตรวจสอบดูว่ามีข้อเพิ่มเติม หรือแก้ไขหรือไม่ ให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบดู

ที่ประชุม

ไม่มีผู้เสนอขอแก้ไข

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ

ถ้าไม่มีท่านใดเสนอผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์จำนวน ๑๒ เสียง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองกุ้งศรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ ๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติราชการไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๖ – ธันวาคม ๒๕๖๖) เชิญเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เชิญท่านหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางธิดารัตน์ พัฒนโพธิ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางธิดารัตน์ พัฒนโพธิ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติราชการไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๖ – ธันวาคม ๒๕๖๖) เป็นวาทิตส์

ที่ประชุม

ที่ประชุมรับชมวาทิตส์

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติมในระเบียบวาระที่ ๓.๑ หรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีผู้เสนอ

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ ต่อไประเบียบวาระที่ ๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เชิญท่านผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางดารณี มนตรีบุตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางดารณี มนตรีบุตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา ขออนุญาตรายงานโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖ กองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองกุ้งศรี ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุประเภทค่าใช้สอยโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖ จำนวนงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยเทศบาลได้จัดให้มีการประชุมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เพื่อร่วมหารือครั้งที่หนึ่ง วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙:๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีลำหนองแสน ครั้งที่สอง วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมศรีส่องแสง เวลา ๐๙:๓๐ น. ครั้งที่สาม วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ณ ห้องประชุมศรีลำหนองแสน เวลา ๑๔:๐๐ น. สรุปให้จัดกิจกรรมในวันที่ ๒๖- ๒๗ พฤศจิกายน จัดให้มีการล่องกระทงวันที่ ๒๖ ณ บริเวณหนองกุง และวันที่ ๒๗ จัดงานล่องกระทง ณ บริเวณหนองบัวบาน บ้านหนองริวหนังกิจกรรมจะมีการประกวดขบวนแห่กระทง ประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทงสวยงามและการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองกุงศรีซึ่งการจัดกิจกรรมประเพณีล่องกระทงได้สิ้นสุดลงแล้ว ดิฉันขออนุญาตนำเรียน สรุปค่าใช้จ่ายดังนี้ ๑.ค่ารางวัลประกวดนางนพมาศรางวัลชนะเลิศ ๑๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ๘,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศอันดับที่สอง ๗,๐๐๐ บาท ค่าประกวดกระทงสวยงามรางวัลชนะเลิศ ๗,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ๖,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศอันดับสอง ๕,๐๐๐บาท รางวัลประกวดรถขบวนแห่รางวัลชนะเลิศ ๒๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ๑๕,๐๐๐ บาทรองชนะเลิศอันดับสอง ๑๒,๐๐๐ บาท ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ในการจัดงานบ้านหนองกุงศรี ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ในการจัดงานบ้านหนองริวหนังก ๒๖,๐๐๐ บาท ค่าตอบแทนการแสดงของนักเรียนในเขตเทศบาล ๙,๐๐๐ บาท ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ๙,๐๐๐ บาท ค่าจ้างการแสดงหมอลำ ๔๒,๐๐๐ บาท ค่าจ้างเวทีเครื่องเสียงงานเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ค่าตอบแทนการประกวดขบวนแห่และนางนพมาศ ๑๐ คน ๔,๐๐๐ บาท ค่าจ้างทำกระทง ๑๓,๐๐๐ บาท และ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้ร่วมงานเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าถ้วยรางวัลนางนพมาศ ๗,๐๐๐ บาทค่าจ้างตกแต่งขบวนแห่ตำบลหนองกุงศรี ๒๐,๐๐๐ บาทค่าจ้างตกแต่งริ้วขบวนแห่ตำบลลำหนองแสน ๒๐,๐๐๐ บาท ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ๑๐,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท สรุปการประกวดนางนพมาศรางวัลชนะเลิศได้แก่เบอร์หนึ่งนางสาวสุชาวดี บ้านหนองกุงเผือก รางวัลรองชนะเลิศได้แก่ นางสาวสุทินันท์ บ้านโนนศิลา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่ นางมณี ปิ่นกลาง บ้านนาสาร สรุปการประกวดกระทงสวยงามรางวัลชนะเลิศได้แก่

บ้านหนองเผือก รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งได้แก่ บ้านสะอาด
นาดี รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ บ้านนาสาร สรุปการ
ประกวดขบวนแห่งกระทรวงรางวัลชนะเลิศได้แก่บ้านนาสาร รอง
ชนะเลิศอันดับที่หนึ่งได้แก่บ้านสะอาดนาดีรองชนะเลิศอันดับที่สอง
ได้แก่บ้านหนองหอยไตรปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานสถานที่
จัดงานมีความคับแคบ เนื่องจากมีกิจกรรมร่วชาวบ้านใกล้เคียงกับเวที
การประกวด และเห็นควรเพิ่มแสงสว่างบริเวณในการจัดงานแล้วก็
อยากให้มียุทธศาสตร์ที่สะอาดบริการประชาชนจึงขออนุญาตรายงานต่อ
สภาทราบ

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ

ในส่วนของการประเพณีลอยกระทงกรมได้เห็นปัญหาของพี่น้อง
ประชาชน ได้ฝากมา เรื่องของกรรมการ ที่ได้มีการโพสต์ในโซเชียล
ที่ว่าบ้านสะอาดนาดีได้ที่หนึ่งแล้วมีการขีดออกเป็นบ้านหนอง
กุงเผือก ทำให้เกิดปัญหาพี่น้องประชาชนสะท้อนมา ให้แก้ไขในส่วน
ของปัญหาในจุดนี้ด้วยเดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะเข้าใจผิดในความไม่
เป็นกลางในการตัดสิน ส่วนงานลอยกระทงที่ผ่านมาผมก็ถือว่าพี่
น้องประชาชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะตอนแรกก็ประชุม
กันแล้วว่าไม่มีขบวนแห่พอถึงวันจัดกิจกรรมได้มีการแห่ก็ถือว่า
ออกมาได้ดีถือว่าตอบโจทย์พี่น้องประชาชนได้ ก็ต้องขอขอบคุณทุก
ส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดงานในครั้งนี้มีท่านใดที่อยากจะเพิ่มเติม
หรือในส่วนของ ๓.๒ เรื่องของงานลอยกระทงถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่
ระเบียบวาระที่ ๓.๓ รายงานผลการดำเนินงานในโครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ ขอเชิญท่านผอ. กองการศึกษา

นางดารณี มนตรีบุตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะ
ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางดารณี มนตรีบุตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ขออนุญาตรายงานผลการดำเนินงานใน
โครงการจัดงานวันเด็ก ด้วยกองการศึกษาเทศบาลตำบลหนอง
กุงศรีได้รับประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการงานกีฬาและนันทนาการโครงการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๗ และมีการประชุมคณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนร่วม
ปรึกษาหารือในการจัดงานในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้อง
ประชุมศรีส่องแสงเวลา ๐๙:๓๐ น. สรุปให้มีการจัดกิจกรรมการ
แสดงของนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองกุงศรีกิจกรรม
นิทรรศการของเทศบาลตำบลหนองกุงศรีและส่วนราชการต่างๆ

แจกขนมสิ่งของธนาคารชยะ นิทรศการวาดภาพพระบายสี นิทรศการแข่งขันตอบปัญหานิทรศการซุ้มปาโป่งมหาสนุก นิทรศการความรู้เรื่องกฎหมายและความปลอดภัย กิจกรรมเครื่องเล่นสไลเดอร์ แคมโพลีนระบายสี และกิจกรรมของส่วนราชการและเอกชนในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกรา ๒๕๖๗ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี การดำเนินงานได้เสร็จสิ้นแล้วดิฉันขออนุญาตสรุปค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เป็นเงิน ๓๕,๙๐๐ บาท ค่าจ้างเหมาเครื่องเล่นเด็ก สไลเดอร์ แคมโพลีนระบายสี ปาลูกโป่ง ตักไข่ ๓๑,๐๐๐ บาท ค่าประชาสัมพันธ์ ๒,๕๐๐ บาท ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน ๒๐,๐๐๐ บาท ค่าเวทีเครื่องเสียง ๓๔,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายในการแสดงนักเรียนพัฒนาเด็กเล็ก ๑๐,๐๐๐.๐๗ บาท ค่าตอบแทนการแสดงนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองกุงศรี ๑๖,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการก็คือสถานที่คับแคบ เนื่องจากมีร้านค้า ในพื้นที่ถนนเจ้าปู่กุงศรี ทำให้สภาพพื้นที่แออัดและก้ปัญหาทางงบประมาณไม่เพียงพอขอনাเรียนต่อที่สภาเพื่อทราบ

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ อีกเรื่องหนึ่งที่สะท้อนปัญหาในเรื่องของการจัดงานวันเด็กปีนี้เป็นเรื่องเต็นท์ที่มันสูงกว่าเวทีคนที่นั่งอยู่ด้านหลังมองไม่เห็น เชิญท่านรองประธานสภา

นายทองพูน นนทร์ศรี รองประธานสภาเทศบาลฯ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้รับรายงานจากการจัดงานวันเด็กนั้นซึ่งฝ่ายที่รับผิดชอบคือกองการศึกษาก็ได้พูดถึงในเรื่องสถานที่มันคับแคบนั้นก็อยากทราบว่า เราอยากให้มีมันกว้างขึ้นไหมคือเราก็ขยับงานเจ้าปู่ออกไปเป็นวันที่ ๒๐ เราจะได้มีสถานที่ในการจัดงานกว้างขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเราจะได้จัดงานโดยไม่มีสิ่งกีดขวางและเด็กก็จะได้เล่นเต็มที่อย่างมีความสุขนี่คือในเรื่องของสถานที่ในส่วนเรื่องของงบประมาณผมเห็นว่ก้ถือว่ามีเหมาะสมแล้วงบประมาณนี้ เพราะเราตั้งงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เราก็ต้องเอาใจใส่ด้วยพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลของเรา พร้อมทั้งจะให้ความช่วยเหลือในส่วนนี้ฉะนั้นแล้วผมก็ฝากท่านประธานไปหาฝ่ายบริหารว่าถ้าอยากให้มีสถานที่กว้างขวางนั้นก็ทำตามในส่วนที่ผมได้นำเรียนเบื้องต้น

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญท่านเลขานุการสภา

นางวงเดือน พันธุ์สวัสดิ์ เลขานุการสภาเทศบาลฯ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางวงเดือน พันธุ์สวัสดิ์ เลขานุการสภาเทศบาลฯ ในส่วนของงานวันเด็กดิฉันมีเรื่องที่จะนำเรียนเพื่อแก้ไขปรับปรุงในการดำเนินการ ปีต่อไปคือการที่เป็นมาเรื่อยๆ คือเจ้าหน้าที่ของเราในการแจกของขนมต่างๆ ให้แก่เด็กๆ ดิฉันไปเห็นแล้วรู้สึกสงสารเด็กเพราะว่ามันไม่มีความเป็นระเบียบ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ปกครอง ซึ่งเด็กนั้นยืนอยู่ด้านหน้าผู้ปกครองยืนอยู่ด้านหลังก็จะดันกันไปซึ่งก็มีเด็กหกล้มส่วนใหญ่เด็กไม่ได้ของรางวัล ส่วนมากเป็นผู้ใหญ่ที่ได้มากกว่าซึ่งก็มีกระเป๋าเป้ตรงนี้ดิฉันจึงขอฝากว่าให้มีการจัดระเบียบใหม่คือผู้ใหญ่เราไม่ต้องให้แจกเลยเราต้องให้เด็กจริงๆ เลย เช่น ของรางวัลก็อยากให้เด็กที่ได้มากกว่าและให้เด็กนั้นได้ไปลงทะเบียนรับเลยไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่มารับหรือแย่งของเด็ก เพราะจุดประสงค์เราคือเป็นงานวันเด็กก็อยากให้เด็กได้รับ ในส่วนของในเรื่องงบประมาณรายได้ฟังหัวหน้ากองชี้แจงแล้วนั้นก็เห็นด้วยกับท่านรองประธานสภางบประมาณนั้นก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะประมาณนี้เพราะเราก็พูดกันอยู่ว่างบประมาณไม่มี เงินไม่เข้าในส่วนที่ท่านชี้แจงมาในเรื่องงบประมาณน้ำดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ดิฉันคิดว่าเงินตรงนี้นั้นเยอะไปอยู่สำหรับการใช้จ่ายในการทำงานของเราครั้งวัน

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกท่านใดเพิ่มเติมในส่วนนี้อีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓.๔ รายงานผลการดำเนินงานในโครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่กุงศรี เชิญผอ.กองการศึกษา

นางดารณี มนตรีบุตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางดารณี มนตรีบุตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา ขออนุญาตสรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่กุงศรีประจำปี ๒๕๖๗ กองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองกุงศรีได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่นการจัดการประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่กุงศรีประจำปี ๒๕๖๗ จำนวนเงินอนุมัติ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ได้มีการประชุมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วน

ราชการและผู้นำชุมชนร่วมปรึกษาหารือกันในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙:๓๐ น. ณ ห้องประชุมลำหนองแสงโดยสรุป ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆดังนี้กิจกรรมบวงสรวงเจ้าปู่กุญศรี กิจกรรมสอยดาว กิจกรรมหนูนาพาโชค กิจกรรมคล้องขอบ กิจกรรมโยนห่วง ในวันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ณ บริเวณศาล เจ้าปู่กุญศรีนั้น โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ จำนวนที่ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาทเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการ จะมีค่าจ้างตกแต่งสถานที่ในการจัดงานค่าตอบแทนการ แสดงรำบวงสรวงจัดกิจกรรมต่างๆเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัด กิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวดสองการจัดงานและการจัด กิจกรรมสาธารณะและหมวดค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัด กิจกรรมสาธารณะเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล หนองกุญศรี พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงพ.ศ. ๒๕๗๐ หน้า ๒๐๒ ลำดับที่เจ็ดซึ่ง ทุกรายการสามารถเฉลี่ยแทนกันได้มีค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าเครื่องเสียง บวงสรวงระเบียบข้อ ๑๕ วงเล็บสอง เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าตกแต่งสถานที่ในการจัดงานระเบียบข้อ ๑๕ วงเล็บห้า เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท ค่าประชาสัมพันธ์ระเบียบข้อห้าเป็นเงิน ๓,๓๐๐ บาท ค่าตอบแทนแสดงรำบวงสรวงระเบียบข้อ ๔เป็นเงิน ๒๔,๘๐๐ บาท ค่าจ้างผู้ประกอบพิธีบวงสรวงเจ้าปู่กุญศรีระเบียบ ข้อ๑เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐บาท ค่าตอบแทนเบญจกัลยาณี ๙ คน ระเบียบข้อ๔ เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี แอลกอฮอล์ระเบียบข้อสองเป็นเงิน ๒๐,๑๐๐ บาท จัดกิจกรรมสอย ดาวระเบียบข้อ ๑๓ วงเล็บ ๑๗ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท กิจกรรม หนูนาพาโชคระเบียบข้อ ๑๓ วงเล็บ ๑๗ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาทค่า เครื่องบวงสรวงระเบียบข้อ๑ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐.๑๑ บาท ค่าจ้าง หมอลำเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท เวทีและเครื่องเสียงระเบียบข้อสอง เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานเห็นควรมีโต๊ะบูชาเครื่องบวงสรวงให้ เพียงพอแก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญควรมีการจัดระเบียบลำดับการ รับบูชาเครื่องสังเวทหลังจากที่มีการลาเครื่องสังเวทแล้วเนื่องจากมี การชุลมุนเบียดกันขออนุญาตนำเรียนต่อสภาทราบ

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ

ปัญหาอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ผมเห็นคือในเรื่องของน้ำดื่มไม่เพียงพอ ในวันนั้นก็มีทางธนาคารกรุงไทยที่ได้ให้ความอนุเคราะห์น้ำดื่มมาซึ่ง

วันนั้นได้มาออกบูธพอดี ก็ขอฝากในส่วนนี้ด้วยและผมมีเรื่องที่จะพูด ในที่ประชุมให้รับทราบในส่วนของเครื่องเสียงทางคณะผู้บริหาร ท่านที่ไม่มาประชุมท่านที่ปรึกษาขออนุญาตเอ่ยนาม ซึ่งได้ไปพูด ด้านนอกเรื่องเครื่องเสียง ๑๐,๐๐๐ บาท ในงานของวันเกิดผู้ช่วย ท่านส.ส. ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน ผมไม่พอใจอยู่ในเรื่องของเครื่องเสียงที่ทางท่านที่ปรึกษาได้ไปพูดด้านนอกซึ่งผมก็นั่งอยู่กับท่านส.จ. สุรียาและท่านส.ท.สุรียนต์ อยู่ๆท่านได้พูดขึ้นมาในเรื่องของเครื่องเสียง ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งหน้าหน้านั้นก็มีปัญหาเกี่ยวกับท่านรองนายกในเรื่องนี้ ที่ได้เดินออกในห้องประชุม ว่าจ้างได้ยังไงเครื่องเสียง ๑๐,๐๐๐ บาท ๓๕๐๐ บาท ผมก็จ้างได้ แต่พอพูดแล้วท่านก็เดินหนี เดินออกจากห้องประชุมไปซึ่งท่านนายกก็ขออนุญาตได้ไปราชการต่อ แล้ววันนั้นก็พูดขึ้นมาว่า ส.ท. ชี้ตีน ๑๒ คน ชี้ตีนในวันนั้นทั้ง ส.จ.กับส.ท. น้องชายผมไม่พอใจผมก็ไม่รู้ว่าท่านพูดขึ้นมามันมีเจตนาอย่างไร แต่ท่านไปพูดแบบนั้นมันไม่ถูก ว่า ส.ท. ๑๒ คนชี้ตีน นั้นมันหมายถึงอย่างไร ผมจึงขอฝากไปยังท่านผู้บริหารฝากเตือนท่านด้วยซึ่งบางครั้งท่านก็พูดในทางที่เสียหายมากเกินไปแล้ววันนี้ก็ไม่มาประชุมสภาเพราะรู้ว่าผมนั้นจะพูดให้ในอยู่ในที่ประชุมซึ่งถ้าหากวันนั้นท่าน ส.ท. ไตรภพ อยู่ คงจะมีเรื่องมีราวกัน ผมมองว่าเราควรจะให้เกียรติกันทุกฝ่ายเวลาพูดในที่ประชุมทำไม่ไม่เข้ามาพูดเราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะถ้าด้านนอกผมก็เป็นเหมือนลูกหลานท่านแต่ คำว่า ส.ท. ชี้ตีน มันไม่ถูกต้องและย้ำอีกครั้งว่า ๑๒ คนด้วย ผมขอฝากด้วยให้ฝากเตือนท่านด้วยไม่เอ่ยนามให้ไปพูดแบบนั้นข้างนอกแต่เวลาประชุมท่านไม่เข้ามาเลยถ้าให้พูดสภาคืออนุมัติงบให้แล้วฝ่ายบริหารพนักงานประจำก็คือมีส่วนร่วมในการไปบริหารดำเนินการจัดการต่างๆสภาก็มีหน้าที่มาตรวจสอบซักถามในความเป็นไปของงบประมาณที่ได้อนุมัติไป บางครั้งท่านออกไปพูดแบบนี้มันก็เป็นเหมือนการดูหมิ่นกันซึ่งหน้ามันไม่สมควรก็อยากจะฝากทางผู้บริหารเตือนท่านด้วยเพราะเราก็เป็นหน่วยงานที่ทำงานในองค์กรเดียวกันควรที่จะคุยกันไม่ใช่ไปพูดด้านนอกในทางแบบนี้ถ้ามันเกิดปัญหาควรคุยกันภายในท่านสมาชิกก็มีเพิ่มเติมหรือไม่ในส่วนนี้เชิญท่านคะนอง

นางคะนอง ภูনারี สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางคะนอง ภูনারี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ มาเห็นในเรื่องของงานเจ้าปู่ค่าตอบแทนนางรำ บวงสรวงมีพี นื่องฝากถามมาเรื่องกลุ่มนางรำ ค่าตอบแทนค่า

แต่งหน้า ทางฝั่งนางรำของหนองกุ้งศรีได้นางละ ๓๐๐ บาท อีกฝั่ง
ทางลำหนองแสน ได้นางละ ๑๒๕ บาท ทำไม่ถึงได้ไม่เท่ากัน ซึ่งที่
น้องได้ฝากถามมาว่างบประมาณในส่วนนี้ได้ตกค้างที่ไหนหรือไม่

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญท่านผอ.กองการศึกษาชี้แจงในส่วนที่ทางท่านคะนองได้
สอบถาม

นางดารณี มนตรีบุตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะ
ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางดารณี มนตรีบุตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงในส่วนนางรำที่
จะมี ๒ ตำบล คือตำบลหนองกุ้งศรีกับตำบลลำหนองแสน เทศบาล
ของเราได้ให้ค่าตอบแทนนางรำคนละ ๑๒๕ บาท ทุกๆท่าน ที่มารำ
ส่วน ๓๐๐ บาท นั้นจะเป็นของอำเภอที่จ้างบ้านนาสารไปรำที่
อำเภอที่เป็นงานบุญกุ่มข้าวยี่นย่นว่าทางเราไม่ได้ให้ ๓๐๐ บาท

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ ถู่ว่าทางท่านผอ.กองการศึกษาได้ชี้แจงในส่วนของท่านคะนองที่
สอบถามมาแล้วในเรื่องของค่านางรำบวงสรวง หากท่านคะนองยังมี
ข้อสงสัยอย่างใดค่อยสอบถามกับทางท่านผอ.กองการศึกษานอก
รอบค้อยจะได้ชัดเจน มีท่านใดเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญท่านรองปลัด

นางภัทริกา ต่างใจเย็น รองปลัดเทศบาลฯ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางภัทริกา ต่างใจเย็น
รองปลัดเทศบาลฯ อยากจะเรียนถามท่านที่ประชุมทุกท่านที่ได้ลง
กิจกรรมซึ่งก็เป็นประเด็นเหมือนกันในเรื่องของค่าเครื่องเสียงที่ตั้งไว้
๑๐,๐๐๐ บาท ที่จริงคือที่ตั้งไว้ในงบประมาณจัดเป็นรายจ่ายบาง
รายการที่เราไม่สามารถออกให้เป็นรายจ่ายได้ ในส่วนคนที่
ปฏิบัติงานจริงจะรับทราบ จะไม่ให้เกิดตามจำนวนอัตราส่วนของ
ทางระเบียบกำหนดบางอย่างเราสารมารถคุยกันได้ แต่ในส่วน
รายจ่ายจริงเรื่องค่าจ้างเครื่องเสียงเราจ้างไปที่ ๑๐,๐๐๐ บาท
จึงอยากสอบถามทุกท่านในที่ประชุมว่าเครื่องเสียงนั้นที่จ้าง
เหมาะสมหรือไม่เพราะดิฉันก็ถูกกระทบในเรื่องนี้เหมือนกัน ตามที่
ได้เห็นการปฏิบัติงานเครื่องเสียงนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ ในส่วนของตัวผมอนุญาตตอบแทนสภา ทางสภาเราไม่ได้มีปัญหาแต่
อยากให้ท่านได้คุยกับทางที่ปรึกษานายกให้เข้าใจด้วยในส่วนนี้
เวลาอยู่ด้านนอกอย่าพูดมากไปในเรื่องแบบนี้ เพราะมันจบไปแล้วก็
ให้มันจบ ให้ท่านรองปลัดสบายใจในเรื่องนี้เพราะทางสภาไม่ได้ติด
ใจอะไรในเรื่องนี้ เชิญท่านเลขานุการนายกฯ

นายพิทักษ์ สุวรรณชาติ เลขานุการนายกฯ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายพิทักษ์ สุวรรณชาติ

เลขานุการนายกเทศมนตรี ผมอยากจะสอบถามปัญหาในเรื่องของงานบวงสรวงงบประมาณที่พวกเราใช้นั้นทั้งเครื่องเสียงอะไรต่างๆ ๑-๑๒ นั้น ผมติดใจอยู่ที่ข้อ๘กับ๙ คือค่ากิจกรรมสอยดาว ๒๐,๐๐๐ บาท ค่ากิจกรรมหนูนาพาโชค ๒๐,๐๐๐ บาท ผมอยากเรียนถามผู้ที่รับผิดชอบว่าเงิน ๒ รายการ ที่เราให้เขาไปทำ หนูนาพาโชคมีรายได้ กิจกรรมสอยดาวก็มีรายได้ ผมอยากทราบว่ามีการรายงานผลชี้แจงหรือไม่ว่าเงินรายได้นั้นมีที่ไปที่มาอย่างไร ผมก็อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นได้รายงานให้ที่ประชุมทราบด้วยว่างบที่ได้รับไปจากเทศบาล ๔๐๐๐๐ บาท นั้น ไปทำแล้วมีกำไรแล้วทุนไปไหนกำไรเป็นไปเป็นมาอย่างไร

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ มีคำตอบหรือไม่ ทางท่านผอ.กองการศึกษา ที่ทางท่านเลขานุการนายกฯได้สอบถามไป เชิญท่านเลขานุการสภา

นางวงเดือน พันธุ์สวัสดิ์ เลขานุการสภาเทศบาลฯ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางวงเดือน พันธุ์สวัสดิ์ เลขานุการสภาเทศบาลฯ ในส่วนที่ท่านเลขานุการนายกฯเรียนถามทางเลขานุการสภาขออนุญาตไม่บันทึก

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญท่านบุญล้วน

นายบุญล้วน ภูสมพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายบุญล้วน ภูสมพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒พอตมีเรื่องที่เกิดพิงที่ทางท่านเลขานุการนายกบอกว่ากิจกรรมการชนไก่ของงานเจ้าปู่กุศลนั้นว่ามีรายได้หรือไม่ทำไมไม่มีรายงาน ผมได้สอบถามทางท่านท่านนั้นแล้วว่ากิจกรรมชนไก่นั้นทำไมไม่ได้และในส่วนงบประมาณที่ขอเบิกไปนั้นก็คงจะอยู่ในงบประมาณเหมือนเดิม คือกิจกรรมการชนไก่เป็นเพียงกิจกรรมเสริมเท่านั้น และไม่ได้ขอของงบประมาณจากทางเทศบาล จึงไม่ได้มีการนำเรียน

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ ผมขอเพิ่มเติมในส่วนข้อ ๓.๕ งานกีฬาประชาชน เชิญท่าน ผอ.กองการศึกษา

นางดารณี มนต์รีบุตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางดารณี มนต์รีบุตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคนั้นไม่มีการจัดกิจกรรมถือว่าเรียบร้อยดี

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ ปัญหาในส่วนของกิจกรรมกีฬาประชาชนผมมองว่าจะเป็นในส่วนของน้ำดื่มอีกเหมือนเดิมที่ทางชุมชนได้มาเอาที่กองกลางทางชุมชนก็คงจะคิดว่าน้ำนั้นเป็นของกองกลางและได้มาเอาไปหมด ทำให้ไม่

เพียงพอ มีท่านใดเพิ่มเติมหรือไม่ในส่วนของเรื่องเพื่อทราบ เชิญ
ท่านผอ.กองสาธารณสุขฯ

นางอังคณา สาระชั้น ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา
ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนาง
อังคณา สาระชั้น ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ขออนุญาตนำเรียนในเรื่องของงานสิ่งแวดล้อมที่กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการปีงบประมาณนี้ และได้ดำเนินการ
อะไรไปบ้างแล้วข้อที่หนึ่งคือทางเทศบาลของเราได้ดำเนินการลง
ชุมชนรวมทั้งเข้าไปก่อตั้งกองทุนขยะทั้ง ๔ ประเภทในชุมชน
ประเภทที่ ๑ คือ ทุกชุมชนเราจะเข้าไปจัดการขยะรีไซเคิลทุกชุมชน
ตอนนี้ก็มีชุมชนหนองหอยไตรทั้ง๒หมู่กำลังจัดซื้อขยะรีไซเคิลใน
ส่วนของชุมชนหนองรีวหนึ่งก็เช่นกันซึ่งชุมชนหนองรีวหนึ่ง
ดำเนินการไปแล้วสองเดือน ทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ในเรื่องของ
ขยะรีไซเคิลเราจะดำเนินการต่อในเรื่องผ้าป่ารีไซเคิลซึ่งเคย
ดำเนินการไปเมื่อสองสามปีที่แล้วครั้งหนึ่งปีเราจะดำเนินการอีกซึ่ง
ในงบประมาณในเทศบัญญัติเราได้กำหนดไว้ ในส่วนหนึ่งก็คือ
ธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียนที่ดำเนินการไปแล้วเมื่อปีที่แล้วก็มี
โรงเรียนชุมชนสามัคคี ซึ่งทางผู้อำนวยการของโรงเรียนมีแนวทางที่
อยากจะให้นักเรียนร่วมกับชุมชนได้ดำเนินการในกองทุนในชุมชนนี้
ด้วยนี้เป็นแนวทางที่เราบูรณาการร่วมกับทางโรงเรียนชุมชนสามัคคี
เป็นของปีที่แล้วในส่วนของปีนี้เราจะลงไปดำเนินการในส่วนของ
โรงเรียนสะอาดนาดี ในเรื่องของธนาคารขยะในโรงเรียนซึ่ง ปริมาณ
ขยะ ๑๐๐% ของขยะจะเป็นขยะรีไซเคิล ๒๑-๒๕% ลำดับสอง
ต่อไปก็จะเป็นขยะอินทรีย์หรือขยะปุ๋ยเราได้ดำเนินการไปแล้วก็คือ
ขยะเปียกหรือหลุมเปียกทุกหลังคาเรือนอันนี้ทางกองเลขาเราได้
ออกไปรณรงค์ร่วมกับผู้นำชุมชนซึ่งนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
จากทางเราได้ไปเซ็นสัญญาในระดับกับทั้งทั่วโลกว่าเราจะมีกรด
ก๊าซเรือนกระจกเป็นหัวปีถ้าจำไม่ผิดไทยเราจะอีกประมาณ ๒๐ ปี
เราจะต้องบอกได้ว่าเราลดก๊าซเรือนกระจกลงได้หรือก๊าซพิษที่จะ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป วันนั้นได้พูด
กับทางผู้นำชุมชนเมื่อไหร่ที่ดิฉันได้พูดเรื่องขยะคนส่วนมากจะพูดว่า
เป็นเรื่องไร้สาระแต่ปีนี้ดิฉันมีความมั่นใจในการพูดเรื่องขยะ
เพราะว่าเป็นกฎหมายที่ออกมาใช้จริงๆและเราเองก็กระทบแล้ว
ตอนนี้ก็คือตอนเช้าจะหนาวซึ่งตอนกลางวันจะร้อนนั่นคือสิ่งที่เรา
กระทบโดยตรง ๑๐๐% เราจะถูกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซพิษ

ครอบครัวเหมือนกับเราสตาร์ทรถแล้วเราอยู่ในในรถแล้วเปิดทิ้งไว้
ขาดออกซิเจนแล้วเราก็จะตายเหมือนที่เราสตาร์ทรถทิ้งไว้ ในรถนั้น
คือภาวะที่โลกเราจะหมดออกซิเจนไปเราจะต้องช่วยกันดิ้นมีความ
มั่นใจในการพูดมาก ขยะเปียกทุกหลังคาเรือนต้องทำทางกองเลขา
เราจะออกพร้อมกับทุกหลังคาเรือนทุกผู้นำชุมชนเชิญท่านสมาชิกร่วม
ด้วย และสิ่งที่กองสาธารณสุขทำอีกอย่างคือขยะเปียกที่ร้านขาย
อาหารเราได้ออกสำรวจเขตตลาดหนองรีวหนิงที่สำรวจไป ๗๐%
จะมีกลุ่มผู้เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูหลุมที่เอาไปให้ในส่วนนี้ในส่วนที่ทั้งขยะ
จะมีการรณรงค์และสร้างความร่วมมือและก็มีโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
เราคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในส่วนของทางตำบลรองคำที่เป็น
แบบอย่างในเรื่องศูนย์เด็กจะให้เด็กนักเรียนอนุบาลถือจานหลุมที่
ทานเสร็จไปเทลงหลุมเปียกเองซึ่งทางเขาได้อัดเป็นวิดีโอมาให้ดู ใน
โรงเรียนถ้าเราแยกขยะที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ทั้งหมดจะอยู่ที่ ๖๐%
ของขยะ๑๐๐% หากทุกหลังคาเรือนแยกขยะออกไปบ่อขยะเราจะ
รองรับขยะแคว้นละ ๓ ตัน จากวันละ๑๐ ตัน อันดับที่๓ที่ยังเป็น
ปัญหาที่ทางชุมชนยังไม่เข้าใจเท่าที่ควรคือเรามีที่สะสมขยะไม่ว่าจะ
เป็นพวกหลอดไฟพวกกล่องสารเคมีต่างๆที่เป็นอันตรายให้ท่าน
นำไปรวมไว้ที่ศาลากลางบ้านแต่น้องสาธารณสุขไปเก็บทุกๆเดือน
เดือนละครั้งแล้วไปรวมที่ อบจ. ซึ่ง อบจ.จะรวบรวมไปกำจัดที่
บริษัท ซึ่งเราก็ยังเห็นการเอาไปทิ้งรวมกับกองขยะ ส่วนนี้เราจะได้
เพิ่มการประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชนให้เข้าใจ เราประเมินว่าชุมชน
ยังให้ความสำคัญน้อยไป ในข้อที่สองที่จะพูดคือในวันนั้นเราได้
ทำเอ็มโอยูร่วมกับท่านนายอำเภอเพราะทางท่านนายอำเภอถือเป็น
หัวหน้าของผู้นำชุมชนที่เราจะต้องเข้าไปขอความร่วมมือกับ
ผู้นำชุมชน ประกวดหมู่บ้านเพื่อเฉลิมฉลองพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งเราจะมึงงบประมาณ
ให้กับชุมชน ชุมชนละ ๗,๐๐๐ บาท คงจะไม่เกินสัปดาห์นี้ซึ่งกำลัง
เร่งดำเนินการ ก็จะกำหนดเสร็จในห้วงวันที่ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม
ซึ่งคณะกรรมการได้รับเกียรติจากทางท่านปลัดอาวุโสเป็นประธาน
ร่วมกับสาธารณสุข พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอำเภอ หวังว่าทางท่าน
สมาชิกสภาจะได้ให้ความร่วมมือกับชุมชนในการช่วยเข้าไปเป็นพลัง
บวกในทุกชุมชน

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ ผมขอฝากหนึ่งเรื่องให้แจ้งด้วยเวลาจะลงพื้นที่ให้ทำหนังสือแจ้งผ่านไลน์มาก็ได้ และฝากท่านผอ.กองสาธารณสุขลงไปชี้แจงให้พี่น้องให้ทราบในเรื่องของงบประมาณที่ทางพี่น้องเข้าใจผิดด้วย ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๗
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๗

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาฯ

เชิญท่านคำพอง วงศ์วิวัฒน์

นายคำพอง วงศ์วิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เรียนท่านประธานสภา กระผมนายคำพอง วงศ์วิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอเสนอจำนวนสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔ สมัย

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง

ที่ประชุม

นายไตรภพ คำตุ้ , นางคณอง ภูนารี รับรอง

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาฯ

มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอื่นอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีผู้เสนออย่างอื่น

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาฯ

หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับผู้เสนอ

มติที่ประชุม

เห็นชอบกำหนดจำนวนสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔ สมัย

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาฯ

ต่อไปขอให้สมาชิกสภาเสนอระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๗ เชิญท่านกฤษฎา ศิรินคร

นายกฤษฎา ศิรินคร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เรียนท่านประธานสภา กระผมนายกฤษฎา ศิรินคร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ กระผมขอเสนอระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๗ ดังนี้

- สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
มีกำหนด ๓๐ วัน

- สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗
มีกำหนด ๓๐ วัน

- สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
มีกำหนด ๓๐ วัน

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง

ที่ประชุม

นายชาติรี นนทมูลตรี นายคำพอง วงศ์วิวัฒน์ รับรอง

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาฯ

มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอื่นอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีผู้เสนออย่างอื่น

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาฯ

หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับ
ผู้เสนอ

มติที่ประชุม

เห็นชอบกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ
ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้

- สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
มีกำหนด ๓๐ วัน

- สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗
มีกำหนด ๓๐ วัน

- สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
มีกำหนด ๓๐ วัน

๔.๒ การกำหนดวันเริ่มประชุมและระยะเวลา สมัยสามัญ สมัยที่
๑ ประจำปี ๒๕๖๘

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาฯ

ต่อไปขอให้สมาชิกสภาเสนอวันเริ่มประชุมและระยะเวลา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ เชิญท่านอภิรักษ์ น้อยจันทร์

อภิวัฒน์ น้อยจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เรียนท่านประธานสภา กระผมนายอภิวัฒน์ น้อยจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ กระผมขอเสนอวันเริ่มประชุมและ
ระยะเวลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ ดังนี้

- สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มีกำหนด ๒๘ วัน

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรอง

ที่ประชุม

นายสุวรรณ์ บุชดี , นายถนอม ศรีพระธรรม รับรอง

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาฯ

มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอื่นอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีผู้เสนออย่างอื่น

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาฯ

หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีก ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับ
ผู้เสนอ

มติที่ประชุม

เห็นชอบวันเริ่มประชุมและระยะเวลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้

- สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มีกำหนด ๒๘ วัน

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาฯ

ก่อนจะเข้าสู่วาระต่อไปผมจะให้นายทองพูน นนท์ตรี รองประธานสภา
เทศบาลขึ้นมาทำหน้าที่ประธานสภาแทน ผมขออนุญาตทำภาระกิจ
ส่วนตัวครับ

๔.๓ ญัตติขออนุมัติโอนประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๗

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๔๓,๔๐๐

- แผนงาน บริหารทั่วไป

งาน บริหารทั่วไป

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน

๑. โต๊ะทำงาน ขนาด ๘๐ x ๑๖๐ x ๗๖ เซนติเมตร ๑ ตัวๆ ละ

๒๑,๐๐๐ บาท

๒. แก้วทำงาน ขาไม้โซ้คแก๊ส ปรับสูง-ต่ำ ปรับเอน ขนาด ๖๖ x ๘๓ x ๑๒๒ เซนติเมตร ๑ ตัวๆ ละ ๑๐,๕๐๐ บาท

๓. โต๊ะทำงาน(รองนายกเทศมนตรี) ขนาด ๗๐ x ๑๔๐ x ๗๕ เซนติเมตร ๑ ตัวๆ ละ ๑๑,๙๐๐ บาท

รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๔๓,๔๐๐ บาท

โดยโอนลดจาก

- แผนงาน งานบริหารทั่วไป

งาน บริหารทั่วไป

รายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)

ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ ๔,๙๘๒,๔๐๐ บาท

งบประมาณคงเหลือ ๓,๖๔๙,๑๕๘.๓๙ บาท

ขออนุมัติโอนลด ๔๓,๔๐๐ บาท

รวมขออนุมัติโอนลด ๔๓,๔๐๐ บาท

นายทองพูน นนทร์ศรี รองประธานสภาฯ เชิญท่านรองนายกเทศมนตรีแถลงยุติ

นายนิคม อรรคเศรษฐ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกุงศรี เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองกุงศรี

ข้าพเจ้านายนิคม อรรคเศรษฐ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกุงศรี เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้แถลงยุติ หรืออภิปรายชี้แจงแทน

นายกเทศมนตรีตำบลหนองกุงศรี สืบเนื่องด้วยเทศบาลตำบลหนองกุงศรี มีความจำเป็นต้อง โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. โต๊ะทำงาน ขนาด ๘๐ x ๑๖๐ x ๗๖ เซนติเมตร ๑ ตัวๆ ละ ๒๑,๐๐๐ บาท

๒. แก้วทำงาน ขาไม้โซ้คแก๊ส ปรับสูง-ต่ำ ปรับเอน ขนาด ๖๖ x ๘๓ x ๑๒๒ เซนติเมตร ๑ ตัวๆ ละ ๑๐,๕๐๐ บาท

๓. โต๊ะทำงาน(รองนายกเทศมนตรี) ขนาด ๗๐ x ๑๔๐ x ๗๕ เซนติเมตร ๑ ตัวๆ ละ ๑๑,๙๐๐ บาท

รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๔๓,๔๐๐ บาท

โดยโอนลดจาก

- แผนงาน งานบริหารทั่วไป

งาน บริหารทั่วไป

รายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)

ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้	๔,๙๘๒,๔๐๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ	๓,๖๔๙,๑๕๘.๓๙	บาท
ขออนุมัติโอนลด	๔๓,๔๐๐	บาท
รวมขออนุมัติโอนลด	๔๓,๔๐๐	บาท

ด้วยมีเหตุผลความจำเป็นคือ ตามรายการที่ ๑ และ ๒ เป็นรายการที่จะจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้สำหรับผู้ที่มาดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล ตำบลหนองกุงศรี เนื่องจากครั้งที่นายทศพร บุญเรือง ดำรงตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลหนองกุงศรี นายทศพร บุญเรือง ได้จัดหาเองด้วย ทุนทรัพย์ส่วนตัวโดยไม่ได้มีการอุทิศให้กับเทศบาล ต่อมาเมื่อนายทศพร บุญเรือง ได้ออกจากราชการ ด้วยเหตุเสียชีวิต เทศบาลจึงได้คืน ทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่กองมรดก

ตามรายการที่ ๓ เป็นรายการที่จะจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับรองนายกเทศมนตรี คนที่ ๑ เนื่องจากโต๊ะทำงานที่ใช้ในปัจจุบัน หมายเลข ครุภัณฑ์ ที่ ๔๐๐ ๕๐ ๐๐๔๔ จัดซื้อมาตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๐ มีสภาพที่ชำรุด จึงได้เสนอญัตตินี้เพื่อให้สภาเทศบาลได้โปรดพิจารณาและมีมติอนุมัติต่อไป

นายทองพูน นนท์ตรี รองประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอหรือไม่ เชิญท่านสุวรรณ

นายสุวรรณ บุชดี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุวรรณ บุชดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมมีข้อสงสัยในการบริหารคณะผู้บริหารที่บริหารมา ผมอยากรู้งบประมาณที่คงเหลือ ๓,๖๔๙,๑๕๘ ถ้าทำเป็นงบซ่อมแซม บำรุงถนนได้หลายเส้น ผมมีความเห็นว่างบประมาณส่วนนี้ควรจะไป ที่โครงสร้างพื้นฐาน ส่วนโต๊ะเก้าอี้ผมว่าพอนั่งได้ก็ให้ทิ้งไปก่อนเวลาที่ เราจะทำงานไม่ถึงสงกรานต์ครั้งที่ ๒ เอาเป็นอย่างอื่นดีกว่าให้เราลง พื้นที่งานโครงสร้างพื้นฐานก่อน เพราะมีพี่น้องประชาชนนั้นรอฟังทั้ง สมาชิกหรือผู้บริหารที่จะไปทำให้เรื่องถนน ๒ สายที่ขอ ซึ่งยังไม่ได้ทำ อะไรเลยเพราะถามที่ใครก็บอกไม่มีงบประมาณ และสะพานที่เข้า หนองบัวบานศาลาน้ำชาวบ้านฝากมาขอให้เทศบาลทำให้หน่อยเพื่อ ลดอุบัติเหตุแต่คำตอบกลับมาคือไม่มีงบประมาณและเป็นการทำลาย ทรัพย์สินทางราชการ ผมว่ามันไม่ใช่เพราะว่าทางเรานั้นจะต่อเติมทำ เป็นทางแยกทางผ่านเพื่อลดอุบัติเหตุ ผมว่าถ้างานโครงสร้างพื้นฐาน ทำไม่สำเร็จผมว่าไม่ต้องนั่งเก้าอี้นั่งพื้นเลยก็ได้ ฝากท่านประธานด้วย

นายทองพูน นนท์ตรี รองประธานสภาเทศบาลฯ เชิญท่านรองปลัดเทศบาล

นางภัทริกา ต่างใจเย็น รองปลัดเทศบาลฯ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางภัทริกา ต่างใจเย็น รองปลัดเทศบาลฯ ขออธิบายเพิ่มเติมในข้อซักถามของทางท่านสมาชิกสภา เริ่มต้นที่ท่านได้กล่าวถึงงบประมาณสามล้านกว่าบาทนั้นเป็นที่มาที่ท่านได้โยงมาถึงโครงสร้างพื้นฐาน ที่งบประมาณสามล้านกว่าบาทนั้นได้ตั้งอยู่ในหมวดค่าตอบแทนค่าจ้างเงินเดือนของพนักงานที่ได้โอนมาส่วนหนึ่งที่มาตั้งรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ของท่านปลัดเทศบาลในส่วนนี้ เรายังไม่พูดถึงว่างบประมาณเราเหลือตั้งอยู่ในหมวดค่าตอบแทนสามล้านกว่าบาทซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายของพนักงานท่านหนึ่งอีกเป็นรายจ่ายทุกเดือนที่จะต้องเกิดขึ้น ในส่วนที่เราตัดโอนมาในการจัดซื้อครุภัณฑ์ แบ่งส่วนหนึ่งที่เป็นเงินเดือนของท่านปลัดเทศบาลที่ยังไม่ได้ใช้มาจัดซื้อครุภัณฑ์ในส่วนนี้ส่วนงบประมาณอื่นๆที่ยังเหลืออยู่ในสามล้านก็ต้องใช้จ่ายในทุกๆเดือน ส่วนโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะต้องดำเนินการและแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมในวาระอื่นๆจะขออนุญาตให้ทางผอ.กองคลังนำเรียนถึงสถานะการคลัง ทางสภาจะได้เห็นชัดขึ้นว่าทางเรากำลังประคับประคองในส่วนนี้จึงขอเรียนต่อสภาทราบ

นายทองพูน นนทตรี รองประธานสภาเทศบาลฯ เชิญท่านไตรภพ

นายไตรภพ คำตุ้ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายไตรภพ คำตุ้ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ คือเอกสารที่แนบมาที่ท่านสมาชิกได้กล่าวว่างบประมาณตัวนี้เอาไปทำอย่างอื่น ตามที่เอกสารนั้นต้นเรื่องใช้จ่าย ๓ รายการ จะต้องมีย่อเท็จจริงด้วยเพราะว่าจะได้ไม่ขัดกันทั้งผู้ยื่นญัตติมาและผู้อนุมัติ ที่ทางท่านรองนายกกล่าวว่าข้อที่ ๑ โตะของท่านปลัดผู้วายชนม์ โตะเก้าอี้เป็นของท่านเป็นสมบัติส่วนตัว ในข้อ ๓ มีข้อเท็จจริงนิดหนึ่งคือรองนายกเทศมนตรี ขอเป็นครั้งหน้าถ้าจะโอนขอให้มีย่อข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้

นายทองพูน นนทตรี รองประธานสภาเทศบาลฯ เชิญท่านรองนายกฯ

นายนิคม อรรถเศษฐัง รองนายกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายนิคม อรรถเศษฐัง รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกุงศรี ในส่วนญัตติที่ขอเสนอนั้น คือที่ขอไปของปลัดและของผมนั้นไม่ติดใจ ที่จริงนั้นผมยังไม่อยากให้ขอหรอก แต่ว่าเพื่อทำเรื่องเข้ามติที่ประชุมสภาไว้ถ้ามีงบประมาณก็ซื้อไม่มีงบประมาณก็ไม่ซื้อไม่เป็นไร เพราะทางพนักงานหน้าห้องมาเห็นว่าโตะทำงานผมนั้นมันทรุด แต่ในส่วนผมไม่เคยขอให้เขาซื้อ

แต่พนักงานมาเห็นในตอนที่ตรวจครุภัณฑ์ เห็นว่ามันทรุดมันพังเลย
จะทำเรื่องเข้าสภาไว้ แต่ในส่วนของท่านปลัดเราต้องทำต้องซื้อเพราะ
ทางกรมก็ได้ปลดล๊อคให้โอนย้ายมาก็อยากนำเรียนให้ทางสภาได้รับ
ทราบ

นายทองพูน นนท์ตรี รองประธานสภาเทศบาลฯ เชิญท่านสุวรรณ

นายสุวรรณ บุชดี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุวรรณ บุชดี สมาชิกสภา
เทศบาล เขต ๒ ขอขอบคุณทางท่านรองปลัดที่ชี้แจงในส่วนประเด็นที่
กระผมได้อภิปรายไป ขอเอาสัก๒ไปก่อนเผื่อกันขาดกันเหลือเงินเดือน
ของข้าราชการและพนักงาน ของท่านรองนายกนั้นเอาไว้ก่อนครั้งหน้า

นายทองพูน นนท์ตรี รองประธานสภาเทศบาลฯ เชิญท่านไตรภพ

นายไตรภพ คำตุ้ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายไตรภพ คำตุ้ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต ๑ ขออนุญาตในส่วนที่กระผมอภิปรายไปคือทางสภา
ไม่ได้ไม่ยอมอนุมัติให้ถ้าขอมาจำเป็นทางสภาให้ แค่อยากให้
เอกสารในส่วนที่ขอนั้นมีรายละเอียดที่ไปที่มามีเนื้อเรื่อง ให้ชัดเจนกว่า
นี้

นายทองพูน นนท์ตรี รองประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่
ประชุมสภาว่าสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามรายการข้างต้นโปรดยกมือ
มติที่ประชุม อนุมัติ จำนวน ๑๑ เสียง ให้โอนประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. โต๊ะทำงาน ขนาด ๘๐ x ๑๖๐ x ๗๖ เซนติเมตร ๑ ตัวๆ ละ
๒๑,๐๐๐ บาท

๒. เก้าอี้ทำงาน ขาไม้โซ้คแก๊ส ปรับสูง-ต่ำ ปรับเอน ขนาด ๖๖ x ๘๓ x
๑๒๒ เซนติเมตร ๑ ตัวๆ ละ ๑๐,๕๐๐ บาท

๓. โต๊ะทำงาน(รองนายกเทศมนตรี) ขนาด ๗๐ x ๑๔๐ x ๗๕
เซนติเมตร ๑ ตัวๆ ละ ๑๑,๙๐๐ บาท

รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๔๓,๔๐๐ บาท

โดยโอนลดจาก

- แผนงาน งานบริหารทั่วไป

งาน บริหารทั่วไป

รายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)

ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้	๔,๙๘๒,๔๐๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ	๓,๖๔๙,๑๕๘.๓๙	บาท
ขออนุมัติโอนลด	๔๓,๔๐๐	บาท
รวมขออนุมัติโอนลด	๔๓,๔๐๐	บาท

๔.๔ ญัตติขอความเห็นชอบรับพัสดุ กรณีมีผู้อุทิสให้เป็นกรรมสิทธิ์ (เครื่องเสียงแบบพกพา)

นายทองพูน นนท์ตรี รองประธานสภาเทศบาลฯเชิญท่านรองนายกฯ

นายนิคม อรรถเศรษฐัง รองนายกเทศมนตรีฯ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองกุ้งศรี ข้าพเจ้านายนิคม อรรถเศรษฐัง รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกุ้งศรี เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้แถลงญัตติ หรืออภิปราย ชี้แจงแทนนายกเทศมนตรีตำบลหนองกุ้งศรี สืบเนื่องด้วยเทศบาลตำบลหนองกุ้งศรี ได้รับพัสดุกรณีมีผู้อุทิสให้เป็นกรรมสิทธิ์ ในรายการ เครื่องเสียงแบบพกพาจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน ๑ เครื่อง

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดว่า การรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิสให้เป็นกรรมสิทธิ์ กรณีที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น จึงได้เสนอญัตตินี้เพื่อให้สภาเทศบาลได้โปรดพิจารณาและมีมติเห็นชอบต่อไป

นายทองพูน นนท์ตรี รองประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมสภาว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับพัสดุ กรณีมีผู้อุทิสให้เป็นกรรมสิทธิ์ (เครื่องเสียงแบบพกพา) จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน ๑ เครื่อง โปรดยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน ๑๑ เสียง ให้รับพัสดุ กรณีมีผู้อุทิสให้เป็นกรรมสิทธิ์ (เครื่องเสียงแบบพกพา) จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ

นายทองพูน นนท์ตรี รองประธานสภาเทศบาลฯ ขณะนี้เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. ผมขอพักการประชุมชั่วคราวเพื่อรับประทานอาหารเที่ยงและนัดหมายให้มาประชุมช่วงบ่ายในเวลา ๑๓.๐๐ น. พักประชุมครับ

-พักการประชุม ๑๒.๐๐น. - ๑๓.๐๐ น.-

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญท่านคะนอง ภูนารี

นางคะนอง ภูนารี สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางคะนอง ภูนารี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ต้องขอขอบคุณกองช่าง เนื่องจากมีหลอดไฟที่ปิดมานาน ๑ หลอดที่อยู่บ้านหนองรีวหนังหมู่ ๑ อยู่ท้ายหมู่บ้านอยู่ระหว่างรอยต่อ หมู่ที่ ๗ กับหมู่ที่ ๑ ไฟหลอดนี้ถูกปิดมานานพอดีว่าทางสมาชิกสภามีโอกาสได้ไปร่วมงาน ก็เลยได้รับแจ้งจากชาวบ้านแถวนั้นเลยได้ประสานเข้ามายังกองช่าง แล้วก็ได้รับการแก้ไขในวันต่อมาเลย ขอขอบคุณ ที่ได้ทำงานให้อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่องกันเลยคือมีขยะอยู่ในซอยนั้นที่ไม่ได้ไปเก็บเลย ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่หนองรีวหนังหมู่ ๑ แต่อยู่ใกล้ๆกับหมู่ ๗ ก็ฝากไปยังกองที่รับผิดชอบด้วย ไม่เคยมีการไปเก็บเลย

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ ตรงไหนดรับท่านคะนอง

นางคะนอง ภูนารี สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางคะนอง ภูนารี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ตรงที่เราทำเกษตรอยู่ท้ายหมู่บ้านหนองรีวหนังหมู่ ๑ แล้วถัดมาก็จะเป็นบ้านแม่วงศ์เดือน ซอยนั้นก็ต้องนำเรียนว่า สมาชิกสภาที่มีส่วนบกพร่อง ที่ไม่ได้แจ้งเข้ามายังเทศบาลเพราะที่ตรงนั้นเหมือนอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่ ๗

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ คิดว่าที่ตรงนั้นเป็นของพื้นที่บ้านหนองมันปลาใช่หรือไม่

นางคะนอง ภูนารี สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางคะนอง ภูนารี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ทุกคนคิดว่าอยู่ในพื้นที่บ้านหนองมันปลาหมู่ที่ ๗ แต่จริงๆแล้วอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองรีวหนังหมู่ที่ ๑

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ ฝากไปยังท่าน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขด้วย เดี่ยวเราค่อยคุยกัน นอกรอบก็ได้ ค่อยบอกเส้นทางกันอีกครั้งหนึ่ง เชิญท่านคะนองต่อครับ

นางคะนอง ภูนารี สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางคะนอง ภูนารี สมาชิกสภา

เทศบาล เขต ๒ วันนั้นก็ได้นำเรื่องที่พี่น้องร้องเรียนมาด้วยกัน ๓ เรื่อง ค่าธรรมเนียมเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องใบยื่นชำระค่าธรรมเนียมไม่ออก ใบอนุญาตใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามที่พระราชบัญญัติเทศบาล สาธารณสุขและที่แก้ไขจนถึงปัจจุบันได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปสำหรับผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขออนุญาตไม่อ่านทั้งหมดคือผู้ประกอบการได้ยื่น เสนอมาให้ดิฉันได้เรียนถามคะเราได้รับใบแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพข้อ๑กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในประเภทเย็บผ้าในวงเล็บ๑๐.๕ บาทค่าธรรมเนียม ๑๐๐บาทข้อที่๒กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทข้อที่๓กิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเหมือนกัน มี๓ข้อที่ยื่นเขาคงไม่ได้ติดใจว่า ค่าธรรมเนียม๑๐๐บาทก็ไม่ได้เสียตายในส่วนของตรงนี้เขาคิดใจตรงข้อ ที่นำเรียนที่ยื่นเสนอขอค่าธรรมเนียมที่บอกว่าเย็บผ้าเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันนี้จะเป็นข้อที่๑ส่วนข้อที่๒ที่ได้นำมาเสนอคือ ชุมชนหนองรีวหนึ่งหมู่๑หมู่๕จะนำเรียนถามว่าสะพานที่จะขอตัดเป็น ถนนคนเดินแต่ที่พูดนี้ไม่ได้จะขอตัดนะคะแต่เพิ่มตัดรอยต่อระหว่างสอง ฝั่งเพิ่มเติมเป็นถนนให้คนเดินได้ที่ผู้ออกกำลังกายจะต้องไม่เดินผ่าน ถนนเส้นกลางตรงที่รถผ่านไปมาก่อให้เกิดอันตรายได้รวมไปถึงไฟส่องสว่างเนื่องจากว่าผ่านมาก็ได้เกิดเหตุการณ์วัยรุ่นไปยิงกันที่หนองบัว บานเลยถามถึงเรื่องไฟส่องสว่างแล้วก็ตัดสะพานนี้รวมทั้งไฟส่องสว่าง ของบ้านหนองกุงเผือกด้วยก็เกิดเหตุการณ์เช่นกันแต่เป็นการขโมยรถ เก่งผู้ที่มาออกกำลังกายตอนเช้าก็ประมาณตี๔ตี๕อันนี้ก็รถเก่งได้หายไป แต่โชคดีที่ตามกลับมาได้ทันยังไม่ได้ไปไกลก็อยากจะถามถึงใน ๓ เรื่อง นี้

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ ขอขอบคุณท่านคะนอง ประเด็นที่ ๑ คือเรื่องเย็บผ้าที่เขาถามว่ามันเป็น อันตรายต่อสุขภาพตรงไหน เชิญท่านผอ. กองสาธารณสุข

นางอังคณา สาระขันธุ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางอังคณา สาระขันธุ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณสำหรับคำถามในส่วนนี้จะเอามาจากกฎกระทรวง กฎหมายหลัก ซึ่งเป็นกิจการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพก็คือ ถ้าให้เตาถ่าน คังจะเป็นพวกฝุ่นเส้นใย ซึ่งเราจะล้อมาจากกฎหมายหลักกฎกระทรวง

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ เอาอย่างนี้ได้ไหมถ้าผอ.กองสาธารณสุข เอากฎหมายในส่วนนี้ไปชี้แจง ให้คุณน้อยจะได้ชัดเจน เชิญท่านคะนอง

นางคนอง ภูณาริ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางคนอง ภูณาริ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอเพิ่มเติม เรียนอย่างนี้คือว่า น่าจะใช้ข้ออื่นๆที่เหมาะสมอย่างเช่นข้อ ๑ ข้อ ๒ เราจะไม่ทำเหมือนกันก็ได้ ก็คงจะดูดีขึ้น

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ เตียวให้ท่านผอ.กองสาธารณสุขออกไปชี้แจง ถ้ามันมีกฎกระทรวงเราก็ไปดูกฎนั้น ขอขอบคุณท่านคนองภูณาริ ให้ทาง ผอ.กองที่รับผิดชอบไปดูด้วย คือ ผอ. กองสาธารณสุขและผอ.กองคลัง เชิญท่านกฤษฎา ศิรินคร

นายกฤษฎา ศิรินคร สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายกฤษฎา ศิรินคร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ อยากฝากเรื่องศูนย์เด็กหนองกุงศรีที่มีผู้ปกครองเขาสอบถามมา เรื่องทางเข้าทางออกที่มีการชำรุดทรุดตัว ของทางฝั่งซ้ายทางเข้าไป อยากของบประมาณซ่อมแซมคือลงลูกรังสัก ๑-๒ รด เพื่อเกลี่ยให้มันขึ้นง่ายลงง่ายเพื่อความสะดวก เรื่องที่ ๒ คือเรื่องถนนเป็นถนนคอนกรีตข้าง แคมป์ อส.ที่มีการแตกหักหรือชำรุด ทรุดตัวเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งมีการสัญจรของประชาชนไม่ว่าจะเป็นของเด็กอนุบาลของประชาชนที่อยู่ บริเวณนั้น อยากฝากตรงนี้หากมีงบประมาณ แล้วก็ตรงหลังบ้านพักของเทศบาลตรงโค้งตรงนี้มันจะค่อนข้างแคบ เป็นไปได้ผมอยากให้ขยายสักนิดนึงพอลดอุบัติเหตุลงสักหน่อย จึงฝากท่านประธานสภาไปยังท่านรองปลัดและผอ.กองช่างเป็นไป得我อยากให้ลงสำรวจ

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านกฤษฎาฝากไว้ ๒ เรื่อง เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตรงทางเข้ามันทรุดลงผมเป็นห่วง เอาไปสัก ๑ รด ๒ ล้อก็ยังมี ผมเห็นเหมือนท่านกฤษฎา ถนนหนทางทางบ้านพักทางโค้งก็ฝากด้วย พอพูดถึงเรื่องศูนย์เด็ก เราเปลี่ยนผู้รับจ้างเลยได้ใหม่เชิญท่านผอ. กองช่าง มันไม่ใช่ถึงปีแล้วหรือ หรือเกินมาแล้ว เชิญท่านผอ.กองช่าง

นายประวิทย์ พงษ์อุทธา ผู้อำนวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายประวิทย์ พงษ์อุทธา ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงในส่วน of ความคืบหน้า ในช่วงของการบริหารสัญญา ของการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน ของ ส.พ.ด. หนองกุงศรี ในช่วงนี้ตามที่ทางกองช่างได้ประสานเบื้องต้น กับผู้รับผิดชอบของทางจังหวัด ก็ผ่านไป ถึงยังท่านผอ. แล้ว พอถึงท่านผอ.ก็จะผ่านไปยังท่านผู้ว่า ก็คงจะไม่นาน แต่วันเวลานั้นก็ยังไม่ทราบแน่นอนว่าจะตีกลับมายังเทศบาลเราเมื่อไหร่ ถ้าท่านผู้ว่าอนุมัติเมื่อไหร่ นั้น ก็จะเป็นการดำเนินการปรับ

สัญญาใหม่ตามระเบียบพัสดุเทศบาล เทศบาลของเราก็จะได้เรียกผู้รับ
จ้าง มาดำเนินการทำงานต่อไป

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ ผวกท่านผอ.ติดตามด้วย ตอนนี้เขาว่าเทศบาลเอาเงินไปใช้แล้ว พี่น้อง
เขาว่าจริงๆแต่ก็อธิบายและรายงานแบบนี้ตลอด ก็ฝากทุกท่านสะท้อน
ปัญหาไปด้วยถ้ามีประชาชนถามก็บอกเขาไปด้วย มีเพิ่มเติมหรือไม่เรื่อง
อื่นๆ เชิญท่านบุญล้วน ภูสมพงษ์

นายบุญล้วน ภูสมพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายบุญล้วน ภูสมพงษ์ สมาชิก
สภาเทศบาล เขต ๒ ก่อนอื่นต้องขอกราบประทานอภัยไปยังท่านผอ.
กองการศึกษา เกี่ยวกับงานลดยกระทง ซึ่งผมได้รับทราบจากผู้ จัด
เกี่ยวกับงบประมาณ ที่ได้ไปจ้างร่างย้อนยุค แล้วก็มาทำการแสดง
ขณะที่เรากำลังประกวดนางนพมาศ ซึ่งสาเหตุที่ได้ไปจ้างคือทางผู้นำ
ท้องถิ่นที่ได้ไปจ้างหมอลำซึ่ง ก่อนหน้านั้นแต่พอรู้ว่าทางเทศบาลมี
งบประมาณให้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ก็เกรงว่างานมันจะไม่เหมาะสมกับ
งบประมาณ ได้ไปจัดจ้างร่างย้อนยุคมาเพิ่ม เอามาเพิ่มก็ทำให้สถานที่
แออัด แล้วก็ส่งเสียงรบกวน ปีต่อไปก็คงจะไม่มีเพราะฉะนั้นก็อยากฝาก
ท่านผอ.กองการศึกษา ให้ประชุมเตรียมการเร็วกว่านี้ในการจัดงานก็จะ
ได้ เตรียมตัวว่าจะจ้างมหรสพยังไง จะดำเนินการยังไงก็อยากจะทำให้แจ้ง
ไปยังผู้นำท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบมารับทราบด้วย เรื่องที่ ๒ ที่อยากจะเรียน
ถามไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับงบประมาณสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
วันละบาท ซึ่งคณะกรรมการเราได้ประชุมกันทุกๆวันที่ ๕ ของเดือน
และยังติดตามรอที่จะรับเงินกับทางเทศบาลของเรา เงินไม่เข้าแต่อย่าง
อื่นมันเข้า ที่นี้กรรมการที่มีสมาชิกอยู่ประมาณ ๔,๕๐๐ กว่าคน เขาก็
ถามมาว่าเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะให้ ก็บอกว่ายังไม่มีเงิน เงินยังไม่เข้า
เขาก็ถามว่าเมื่อไหร่จะเข้าเมื่อไหร่จะมี เมื่อไหร่จะให้อันนี้ก็คือคำถาม
คำตอบ ผมก็อยากจะฝากถามไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องผู้รับผิดชอบ ที่จะโอน
เงินถ้ามีก็อยากให้โอน เงินให้กองทุนด้วย เพราะเขาฝากมาถามผมก็มา
ถามต่อ

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ มีท่านใดเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญท่านสุวรรณ บุษดี

นายสุวรรณ์ บุชดี สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุวรรณ์ บุชดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ท่าน ผมมีเรื่องที่จะคุยกับทางกองช่างสักกนิดหนึ่ง เพราะว่าเคยประสานทางกองช่างมาแล้ว ขอไฟสำหรับที่อยู่อาศัยไฟเข้าไปแล้วแหละแต่ต้นเสาไฟมันไม่ถาวร เสामันต่ำ อยู่หลังบ้านแม่วงศ์เดือน พันสวัสดิ์ ไม่ใช่แม่วงศ์เดือน เลขานุการสภาเราแต่เป็นคนชื่อนามสกุลเดียวกัน ของบ้านหนองรวีวหนิงหมู่ที่ ๕ แล้วคนที่มาขอให้ผมมาคุยกับทางเทศบาลเขาก็เสียชีวิตแล้วครับ ซึ่งเขว่าก่อนตายให้เห็นหน่อยแต่เขาก็ตายก่อนแล้ว เพราะว่าไปไฟฟ้าแล้วไฟฟ้าก็บอกให้ไปขออนุญาตทางเทศบาล พอไปคุยกับทางเทศบาลเลยแล้วเขาถึงจะออกไปคือผมได้แจ้งไปยังกองช่างแล้วทางช่างก็บอกว่าผมจะออกไปตรวจสอบให้ รับปากเฉยๆยังไม่ได้ไปสักครั้งเลยขอฝากไปยังกองช่างด้วย ถ้ามีงบประมาณก็เร่งให้หน่อย แคเสาไฟ ๒ ต้น

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านผอ.กองช่างรับเรื่องนี้ดำเนินการต่อในภายในกองช่าง เชิญท่านไตรภพ

นายไตรภพ คำตุ้ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายไตรภพ คำตุ้ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ มีฝากอยู่ ๒ เรื่องคือเรื่องถนนชำรุด คือหนองกุงศรีหมู่ ๑ เส้นไปบ้านโคกเจริญ ตอนนี้อยู่ลำบากมาก ไม่ต้องหลบหลุม เพราะไม่มีที่จะให้หลบ ฝากไปดูให้หน่อยถ้ามีงบประมาณก็เร่งให้หน่อย เพราะว่ามันจะเข้าหน้าฝนแล้ว ลำบากมากเพราะมีแต่หลุมเล็กๆ เรื่องที่ ๒ คือพี่น้องบ้านสะอาดนาดีฝากมา คือโรงน้ำที่สร้างใหม่ เขาต่อท่อน้ำทิ้งออกมาตรงสี่แยก ทางเข้าบ้าน คือน้ำมันไหลจะท่วมทาง ฝากให้ไปดูหน่อย เพราะว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุได้มันลื่น ฝากไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องไปดูด้วย

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ ขอขอบคุณท่านไตรภพ เรื่องที่ ๑ คือถนนชำรุด คือผมเห็นอยู่มันไม่มีที่จะหลบแล้ว เรื่องที่ ๒ เรื่องน้ำไหลผมก็เห็นอยู่ทางสี่แยก ทางเลี้ยวขวาทางไปนาท่านรองนายก เป็นโรงน้ำเขาปล่อยตามสี่แยกเลย ผมเกรงว่าจะมีปัญหาแล้วก็ไหลมาทางนี้ เพราะมันเป็นน้ำเสียฝากไปยังผู้ที่

เกี่ยวข้อง มีชาวบ้านบ้านสะอาดนาดีบอกมาแต่เขาก็ไม่ยอมเอ่ยชื่อ เพราะกลัวทะเลาะกัน แล้วก็ฝากมายังสมาชิกสภานี้แหละ ฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปดูและแก้ไขด้วย เราก็กทำตามให้มันถูกระเบียบว่าปล่อยทางไหนไปได้ นี่เขาปล่อยลงมาสี่แยกเลยมันก็อันตรายอยู่ มีเพิ่มเติมหรือไม่เรื่องอื่นๆ เชิญท่านเลขานุการสภาฯ

นางวงเดือน พันธุ์สวัสดิ์ เลขานุการสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางวงเดือน พันธุ์สวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ในส่วนของดิฉันอยากนำเรียนฝากไปยังท่านผู้บริหารอยู่ ๓-๔ เรื่อง เรื่องแรกตามที่ประชุมมีมติที่ประชุมว่า ในแผนเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างและกล้องวงจรปิด ที่บริเวณศาลเจ้าปู่กงศรี ซึ่งตอนนี้ทางศาลเจ้าปู่ก็ได้ทำการก่อสร้างสำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว รอไฟส่องสว่าง แล้วก็กล้องวงจรปิดจากทางเทศบาล เรื่องที่ ๒ คือบริเวณตลาดหน้าวัดหนองกงศรี ที่เป็นตลาดชุมชนคือได้สร้างรายได้ให้กับชุมชน แล้วก็รายได้เข้าเทศบาลของเราด้วย ดิฉันอยากฝากคือด้านทิศเหนือของตลาด ตลาดไม่ลง และเป็นพื้นที่ว่างเปล่าเป็นหลุมเป็นบ่อ ถ้าเราปรับปรุงมีหินลูกรังไปปรับเปลี่ยนบริเวณนั้น ให้เป็นที่ราบเรียบก็จะเป็นที่ให้ตลาดขยายออกมาได้ เป็นที่จอดรถสำหรับผู้มาจับจ่ายใช้สอยได้ ก็จะเป็นผลดีเพราะว่า พี่น้องประชาชนฝากแล้วฝากอีกว่าขอหน่อย ว่าเราอยู่มา ๓ ปีเกือบ ๔ ปีแล้วขอหน่อย ทางสมาชิกสภาเข้ามาแล้วพูดอะไรบ้างไหม ปีนี้ปีสุดท้ายแล้วก็ขอฝากให้ปรับปรุงให้เห็นเป็นรูปธรรม สักเรื่อง เรื่องต่อมา เรื่องผู้ใช้น้ำที่ปล่อยน้ำเสียออกมายังถนนทำให้โสโครกไม่สวยงาม แล้วก็เกิดอันตรายได้ คือโรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์หน้าบ้านท่านผอ.กองช่าง ไม่ว่าจะหน้าแล้งหน้าฝนเหมือนเดิมค่ะ ไม่เข้าไปคุยกับท่านให้ท่านจัดการบริหาร อาหารน้ำของท่าน เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยความสวยงาม ฝากไว้อีกหนึ่งเรื่อง แล้วก็หนองกงศรีหมู่ ๑ เมื่อเช้า ก็เห็นแล้วประชาชนมาร้องเรียน เพราะว่าหนองกงศรีหมู่ ๑ ทั้ง ๒ ฝากฝังเลยใช้ไหมท่านไทรภพ เรื่องน้ำเสีย อยากฝากให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่รับผิดชอบได้ลงไปพูดคุยเจ้าของบ้านเจ้าของสถานที่ เพื่อให้มันดูสวยงามกับผู้ใช้ รถใช้ถนนสัญจรไปมา แล้วก็ฝากอีกหนึ่งเรื่องก็คือ หน้าโรงพยาบาลหนองกงศรี

เดี๋ยวนี้รู้สึกว่ใกล้จะเป็นตลาดชุมชนแล้ว แต่ที่ดูๆนะไม่ใช่พี่น้องชาวหนองกุ้งศรี เป็นพี่น้องประชาชนมาจากที่อื่น ก็จริงอยู่ค้ะที่สร้างรายได้ แต่ในการจัดการบริหารสถานที่ ว่เป็นโรงพยาบาลด้วยเป็นโรงเรียนด้วย กลัวจะเกิดอันตรายเพราะว่ารถเยอะ แล้วก็การกำจัดขยะของเขา ดิฉันเห็นกับตาค้ะ ตามที่เขาล้างที่สกปรกเขาก็จะเทรดถนนเลย แล้วก็ขยะใบไม้เยอะๆเขาก็กวาดมาแล้วก็เอาลงรางระบายน้ำ ที่เป็นช่องๆเขา อจรวดน้ำลงตรงนั้นเกรงว่านานหลายปีไป ให้ที่อูดตันจะสร้างความลำบากให้กับ เทศบาลตำบลหนองกุ้งศรีเรา

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ ตรงหน้าโรงพยาบาลที่ท่านเลขาว่ามันอยู่ในเขตรับผิดชอบอยู่ใช่ไหม หัวหน้าพพลเป็นของงานเทศกิจใช่ไหม ให้เทศกิจไปดูแลด้วย เรื่องท่อระบายน้ำก็ฝากไปยังท่านผอกองช่างด้วยให้ไปดูแลหน่อย มีท่านใดเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญท่านอภิวันท์

นายอภิวันท์ น้อยจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอภิวันท์ น้อยจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอเพิ่มเติมท่านไตรงพ เกี่ยวกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ถนน ตรง ๕ แยกหนองกุ้งศรี หมู่ที่ ๑ ไปยังบ้านโคกเจริญ ไม่ถึงบ้านโคกเจริญไม่ถึง ๕๐๐ เมตรแต่ไปเชื่อมต่อกับเขตเทศบาลตำบลคำก้ว ตอนนี้พี่น้องประชาชนร้องเรียนเข้ามาฝากสมาชิกสภา แล้วก็ฝากถึงทางคณะผู้บริหาร ๒ ปีกว่าๆแล้วที่ ยังไม่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม ก็ยังเหมือนเดิมอยู่โดยเฉพาะหน้าบ้านประชาสัมพันธ์ ตรงนั้นหลุมใหญ่มาก พี่น้องประชาชนเขาฝากมายังสมาชิกสภาและฝากไปยังคณะผู้บริหาร ก็เดือดร้อนจริงๆสำหรับพี่น้องที่ซ้รถใช้ถนน อีกไม่นานก็จะถึงหน้าฝนอีกแล้ว นีก็ขอฝากให้เป็นการเร่งด่วนด้วย พรงนี้เดือดร้อนจริงๆขอให้ได้รับการซ่อมแซมแก้ไขด้วย

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ ขอขอบคุณท่านอภิวันท์ ถ้าเร่งด่วนได้ก็เร่งด่วนเลย เชิญท่าน ผอ.กองช่าง

นายประวิทย์ พงษ์อุทธา ผู้อำนวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายประวิทย์ พงษ์อุทธา ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตตอบประเด็นปัญหา ที่ถนนชำรุดจากหนองกุ้งศรีหมู่ ๑ ไปยังโคกเจริญ ผมก็ขับผ่านทุกวันอย่างที่เราเห็น

น้อมรับในส่วนที่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่รับผิดชอบโดยตรงซึ่งถนนเส้นนี้ จะอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.
ไม่ใช่ความรับผิดชอบของเทศบาล เส้นหนองกุ้งศรีโคกเจริญแล้วก็อ้อม
มาทางบ้านคำถาวร แล้วก็มาบรรจบหลักเขตของเราตรงร้านคลังบุญ
ของเราตั้งแต่สามแยกโรงพยาบาลไปจนถึงใกล้ๆหน้าโกดังร้านโชคทวี
นอกนั้นจะเป็นของ อบจ.ทั้งหมด ตั้งแต่ ๕ แยกเป็นต้นไปก็จะเป็นของ
อบจ.ทั้งหมด หลังจากนั้นทางกองช่างก็จะเป็นส่วนที่ดำเนินการ
ถ่ายภาพ รายงานปัญหาแล้วก็เสนอคณะผู้บริหาร ทำหนังสือขอความ
ร่วมมือถึง อบจ. ต่อไป

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ ขอขอบคุณท่านผอ.กองช่าง เชิญท่านวงเดือนพันธ์สวัสดิ์

นางวงเดือน พันธ์สวัสดิ์ เลขาธิการสภาเทศบาลฯ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะ
ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางวงเดือน พันธ์สวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขออนุญาตเพิ่มเติม อยากฝากไปยังท่าน
คณะผู้บริหารเกี่ยวกับสวนสาธารณะหนองกุ้งศรี ที่ผ่านมามีระบบ
น้ำสปริงเกอร์เพื่อลดต้นไม้ดอกไม้ บริเวณสวนสาธารณะให้สวยงาม แต่
ปีนี้ไม่มีน้ำไม่มีท่อก็ไม่มีไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น อยากฝากให้ท่านไปดูแล
ปรับปรุงเพื่อว่าจะให้ต้นไม้ได้สวยงาม ต้นไม้ตอนนี้เหี่ยวเฉาตายไปเยอะ
แล้ว

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญท่าน ผอ.กองช่าง

นายประวิทย์ พงษ์อุทธา ผู้อำนวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะ
ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายประวิทย์ พงษ์อุทธา
ผู้อำนวยการกองช่างขอตอบประเด็นตรงสวนสาธารณะหนองกุ้งศรี ก็
หลายๆที่ที่เกี่ยวกับการบูรณะบำรุงรักษา ปกติแล้วก็จะจะมีชุดสปริง
เกอร์ มีท่อเดินแต่ที่ผ่านมานั้น ผ่านฤดูฝนมาแล้วแล้วก็ท่อนั้น เด็ก
นักเรียนนักศึกษาก็ไปทำลาย ทางกองช่างก็ได้รายงานขออนุมัติจัดซื้อ
วัสดุ เพื่อที่จะซ่อมแซมแล้ว แต่ตอนนี้ก็ติดปัญหาตรงที่ว่างงบประมาณ
กับร้านค้า ก็ต้องชะลอไว้ก่อนนิตนึ่ง ไม่นาน พอได้วัสดุทางกองช่างจะ
รีบดำเนินการ

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ ขอขอบคุณท่านผอ.กองช่าง ท่านผอ.กองยุทธศาสตร์มีอะไรเพิ่มเติม
หรือไม่ เชิญท่านผอ.กองยุทธศาสตร์

นางสาวพวงเพ็ชร มาตรา ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้
ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาว
พวงเพ็ชร มาตรา ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้รับ
มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีให้รายงานการจัดอบรม เกี่ยวกับ
กฎหมาย ๒ โครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการที่ ๑ โครงการ
คลินิกกฎหมาย อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจำวัน ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งกลุ่มเป้าหมายก็คือ กำนัน
ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็คณะกรรมการชุมชน พนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบล
หนองกุงศรี เข้าอบรมจำนวน ๑๐๐ คน มีการดำเนินโครงการซึ่งได้รับ
ความอนุเคราะห์ วิทยากร จากศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งงบประมาณใน
การดำเนินโครงการเราตั้งจ่ายจากเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ๒๕๖๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท โครงการที่ ๒ โครงการไกล่เกลี่ย
ก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชน ซึ่งบรรยายในหัวข้อการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทก่อนฟ้องคดี หลังฟ้องคดีและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยวิทยากร คือผู้พิพากษาอาวุโสจากศาลจังหวัด
กาฬสินธุ์ ถาม ตอบ ปัญญา เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยผู้
ประνομมโดยท่านวานิตติชาวรณ และกนิษฐกร จากศาลจังหวัด
กาฬสินธุ์ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมในวันนั้นเป็นท่านกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน แล้วก็คณะกรรมการชุมชน พนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบล
หนองกุงศรี รวมทั้งสิ้น ๑๕๐ คน ซึ่งงบประมาณในการดำเนินโครงการ
ในการจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เราได้รับ
งบประมาณจากศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑๙,๕๐๐ บาท ซึ่งในการ
เข้าร่วมอบรมผู้เข้าร่วมอบรมก็ให้ความสนใจ ในการเข้าร่วมอบรมเป็น
อย่างดี

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ ขอขอบคุณท่านผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีท่านใดเพิ่มเติม
หรือไม่ เชิญท่านรองปลัดเทศบาลฯ

นางภัทริกา ต่างใจเย็น รองปลัดเทศบาลฯ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางภัทริกา ต่างใจเย็น รอง
ปลัดเทศบาลฯ เป็นเรื่องสุดท้ายล่าสุดซึ่งเป็นเรื่องสำคัญจริงๆ ก็
อยากจะแจ้งในวาระเพื่อทราบ กรณีที่ถ้าทางเทศบาลไม่มีเงินไม่มี

งบประมาณแล้วจะเป็นยังไง ก็ทราบปัญหาจากทางสมาชิกทุกท่านที่ได้
นำเสนอ เรื่องงบประมาณต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่านบุญล้วน ภูสมพงษ์ จะ
ขอสมทบเงินกองทุนวันละบาท ซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าทางท่านคณะกรรมการ
กองทุนก็อยากให้มีการสมทบงบประมาณ เพื่อให้มีการหมุนเวียนเพื่อ
เป็นการใช้จ่ายในแต่ละเดือน ดิฉันก็ดูอยู่ว่ากองทุนนั้นยังดำเนินการ
ต่อไปได้แต่ทางเทศบาลนั้น ยังมีรายจ่ายอะไรต่างๆที่เราจ่ายอยู่
หลายอย่าง ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นี้ก็เช่นกันกับปี ๒๕๖๖ เราก็
ต้องรอนงบประมาณที่เราจะได้รับเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาล ก็ได้รับเงิน
ภาษีจัดสรรต่างๆรวมทั้ง รายได้ที่เราจัดเก็บเอง เพื่อที่จะได้เป็น
งบประมาณในการดำเนินกิจการต่างๆ ของทางเทศบาล ไปห้วง
ระยะเวลาที่ผ่านมา เราก็วางแผนในเรื่องของการใช้งบประมาณไว้ว่าจะ
ดำเนินการในห้วงระยะเวลานี้ ก็มีการคลาดเคลื่อนบ้าง ซึ่ง ณ ตอนนี
สถานะการเงินการคลังของเรากำลังที่จะ อยู่ในสถานะที่กำลังรอเงิน
อุดหนุน และเงินจัดสรร แต่ในห้วงที่เงินจะเข้ามาในเรื่องของค่าใช้จ่าย
โครงสร้างพื้นฐาน ก็วางแผนไว้ว่าประมาณเดือนเมษายน เป็นเงินใน
หมวดอุดหนุนทั่วไป ตั้งงบประมาณยังไม่พอจ่ายก็จะเป็นในห้วง ๑ คือ
ประมาณเดือนกรกฎาคม จะเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปในจำนวนที่มากพอ
ดำเนินการในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียดต่างๆที่เรากำลัง
ใช้งบประมาณอยู่ตอนนี้ สถานการณ์คลังของเราเป็นยังไงก็อยากจะให้
ทางท่านผู้อำนวยการกองคลัง ได้นำเรียนให้กับทาง ท่านที่อยู่ในห้อง
ประชุมได้รับทราบ

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญท่านผู้อำนวยการกองคลัง

นางจงกลณี กุลชนะรงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะ
ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางจงกลณี กุลชนะรงค์
ผู้อำนวยการกองคลังดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่อยากจะมาแจ้งให้
ทุกท่านได้รับทราบเรื่องสถานะการเงินการคลัง เป็นจริงของเรา ณ
ปัจจุบัน อยากให้ทุกท่านช่วยวิเคราะห์ ดูว่าวิกฤตหรือเปล่า แผนที่ให้
พวกท่านดูคือประมาณการรายรับรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ภาพรวมตัวสีดำก็คือรายจ่ายรายรับที่เกิดขึ้นจริงแล้ว ว่าเราจ่ายอะไรไป
บ้างแล้วแล้วก็จ่ายอะไรไปบ้างแล้ว ดูที่เดือนกุมภาพันธ์ของคงเหลือ
ขวามือ ขณะนี้เราจ่ายแล้วทั้งสิ้น ๓๐,๓๑๙,๐๐๐ บาทเศษ มีรายจ่ายที่

๓๐,๐๗๔,๐๐๐ บาท คงเหลือเงินสดก็คือสถานะเงินอุดหนุนของเรา
ตอนนี้คงเหลือ ๒๔๔,๕๗๑.๖๖ บาท นี่ก็คือสถานะจริงของเราคือเราเช็ค
ยอดในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งยังไม่มีรายรับรายจ่ายอะไร
เกิดขึ้นหลังจากที่ผ่านมา แต่ ณปัจจุบันเรายังคงเหลือรายจ่ายที่สำคัญ
อีก ๑ รายการ คือจ้างเหมาบริการ ซึ่งมีอยู่ ๗๐ คนของเรานี้จะกะ เป็น
รายจ่าย ๕๗๐,๐๐๐ บาท ในขณะที่ตอนนี้เรามีเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท
ก็ไม่ทราบว่ามันวิกฤตหรือยัง

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาจ่าย ตัวสีแดงคือก่อนนี้ผูกพันที่ยังไม่ได้จ่ายใช้
หรือไม่

นางจกกลณี กุลชนะรงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง ตัวสีแดงคือเราก่อนนี้ผูกพันในระบบไว้ ไม่ถึงกำหนดการจ่าย ขอ
อนุญาตท้าวความก็คือว่าปีนี้เราได้ รั้งจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามกรม
ประกาศ เราจะได้รับประมาณเดือนละ ๑ ล้าน ๗ แสนบาท ซึ่งเดือน
มกราคมที่ผ่านมาเราไม่ได้รับเลย เดือนกุมภาพันธ์นี้ได้รับเป็นของ
ย้อนหลัง เดือนมกราคมไม่ได้รับมารับในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งของเดือน
กุมภาพันธ์ก็ยังไม่ได้ มันทำให้การประมาณการของเราขาดไปเลย ซึ่ง
ตอนนี้ก็ยังไม่พอจ่ายเหลืออยู่ ๒๔๐,๐๐๐ บาท ในขณะที่เหลือจ้างเหมา
บริการค่าน้ำค่าไฟ ค่าน้ำมัน ไปจ่ายประจำที่จำเป็นที่เราไม่ได้จ่าย
เลย ก็ไม่ทราบว่าเราจะดำเนินการอย่างไรจากวันนี้จนถึงสิ้นเดือน
เพราะว่าจ้างเหมาบริการที่สำคัญอันดับ ๑ ก็ยังไม่ได้มีจ่าย ลำดับต่อไป
รายจ่ายข้างหน้าอีกก็จะมีบำเหน็จบำนาญ ท่านปลัดทศพรบุญเรือง ที่
เราตั้งใจไว้ในเทศบัญญัติก็คือ เงินบำเหน็จบำนาญ ซึ่งเราตั้งแล้วก็รอ
สมทบ จากกองทุนบำเหน็จบำนาญ ซึ่งขณะนี้เขาสมทบมาแล้ว เรามี
ภาระที่ต้องจ่าย ๒,๓๐๐,๐๐๐ กอท.สมทบมาให้เรา ๑,๘๐๐,๐๐๐ ใน
ส่วนต่างเราต้องใช้งบประมาณเราเพิ่ม ขาดอีกประมาณ ๕๔๐,๐๐๐
บาทซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่มียกประมาณ เพียงพอที่จะจ่าย ภาระต่อไปก็
คือบำเหน็จลูกจ้างประจำของนายทองพูน โสวะพันธ์ รอค้างอยู่
๔๔๐,๐๐๐ บาทเราก็ยังไม่มียกประมาณในการจ่าย แล้วก็ไม่ได้ตั้งไว้ใน
เทศบัญญัติ เราก็ต้องหางบด้วยตรงนี้ นี่คือรายงานสถานการณ์คลัง ณ
ปัจจุบันให้ทุกท่านได้รับทราบ

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ ขอบคุณท่าน ผู้อำนวยการกองคลังครับ มันไม่ใช่วิกฤตแล้วแต่มันเข้าสู่
ภาวะวิกฤตแล้ว เชิญท่านคำพอง วงศ์วิวัฒน์

นายคำพอง วงศ์วิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายคำพอง วงศ์วิวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ มีอยู่ ๑ เรื่องที่พี่น้องประชาชนฝากมา บ้านหนอง กุงเผือกหมู่ ๓ เรื่องท่อน้ำที่ไหลลงไปในหน้าบ้านนายมังกรทอง ไกรรัตน์ น้ำไหลเซาะลงข้างในมันเป็นโพรง ผมก็ไปดูคนเดียวนี้แหละ เพราะพี่น้องประชาชนแจ้งมาผมก็เลยไปดู เพราะว่ามันจะเข้าหน้าฝน แล้วน้ำมันก็จะเซาะสักวันหนึ่ง มันอาจจะทรุดตัวลง จะทำให้พี่น้อง สัจจรลำบากได้ อันนี้ก็ฝากท่านประธาน ไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รับผิดชอบ ในส่วนของตรงนี้ด้วยขอบคุณครับ

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ ขอขอบคุณท่านคำพองวงศ์วิวัฒน์ขอให้ท่านผู้อำนวยการกองช่างรับ เรื่องด้วย เชิญท่านถนอม ศรีพระธรรม

นายถนอม ศรีพระธรรม สมาชิกสภาเทศบาลฯ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายถนอม ศรีพระธรรม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมมีเรื่องอยากถามมีแต่คนพูดว่าเงินไม่มี เงินไม่มี เรียนถามว่าเงินสำรองสะสมหรือเงินสะสมของเรามีไหม หรือ ว่าไม่มีหรือถ้ามีแล้วเรานำออกมาใช้ประโยชน์ได้ไหม ในด้านโครงสร้าง พื้นฐานและกิจการกิจต่างๆ

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญท่านผู้อำนวยการกองคลัง

นางจงกลณี กุลชนะรงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางจงกลณี กุลชนะรงค์ ผู้อำนวยการกองคลังขออนุญาตตอบข้อซักถาม ถ้าเราจะมาดูที่เงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสมของเรา เงินทุนสำรองสะสม ๑๐ ล้าน เงินสะสมติดลบ เมื่อรวมกันแล้วจะอยู่ที่ประมาณ ๙ ล้านบาท มันไม่เข้าเกณฑ์ที่เราจะใช้เพราะเราจะต้องการเงินสำรองเงินเดือน เมื่อกันตามระเบียบแล้วเราติดลบเราไม่สามารถใช้เงินตัวนี้ได้เลย ถ้าจะใช้ต้องให้เหลือมากกว่า ๕ ล้านบาทถ้ากันแล้วคือติดลบ

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ มีท่านใดเพิ่มเติมหรือไม่ สุดท้ายขอให้หัวหน้าฝ่ายลาทางสมาชิกสภา หน่อยเห็นว่าย้าย ไปยังเทศบาลบึงวิชัย

นางธิดารัตน์ พัฒนโพธิ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางธิดารัตน์ พัฒนโพธิ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ อยู่ที่นี้มา ๑๑ เดือน

เดือนมีนาคมนี้ก็ครบ ๑ ปีพอดี ก็ขอโอนย้ายไปอยู่ที่เทศบาลตำบล
บึงวิชัย ซึ่งเทศบาลตำบลบึงวิชัยห่างจากบ้านเพียง ๑๕ กิโลเมตร ก็เลย
อยากจะย้ายไปอยู่ใกล้ๆบ้าน ก็ต้องขอลาทุกท่านโอกาสนี้เลย ก็มี
ความรู้สึกยินดีที่ได้มาทำงานที่นี่ ได้มาหาประสบการณ์ใหม่ๆ ไม่เคยอยู่
เทศบาลใหญ่ก็ได้มาอยู่ ก็ยินดีมากๆ ถ้าเกิดว่าทำอะไรผิดพลาดไปหรือ
ขาดตรงบกพร่องตรงไหน ก็ขอภัยทางสภาด้วย

นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภาเทศบาลฯ มีท่านใดเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีเพิ่มเติมผมก็ขอขอบคุณทุกท่าน วันนี้
เป็นสมัยแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เจอกันอีกทีหนึ่งก็เดือนเมษายน
แต่ก่อนหรือหลังสงกรานต์ยังไงท้องถิ่นก็ต้องดูแลพี่น้องประชาชนต่อไป
ผมขอปิดประชุมขอบคุณครับ

- ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางวงเดือน พันธุ์สวัสดิ์)

เลขานุการสภาเทศบาล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายชาติรี นนท์มูลตรี)

สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายคำพอง วงศ์วิวัฒน์)

สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

(นายไตรภพ คำตุ้)

สมาชิกสภาเทศบาล

สภาเทศบาลตำบลหนองกุ้งศรี ได้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๕... ครั้งที่ ๑... ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗... จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายธนบดี ศรีโคตร)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองกุ้งศรี